



ฉบับที่ 37/2557

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม ปี 2557

เศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2557 โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อน อุปสงค์ในประเทศขยายตัวตาม การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับผลดีจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและรายได้นอกภาคเกษตร ที่ยังสนับสนุนกำลังซื้อของครัวเรือน รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและกลับมามีบทบาทขับเคลื่อน เศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกยังฟื้นตัวช้า และภาคการผลิตอยู่ระหว่างการระบายสินค้าคงคลัง ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว สำหรับภาคการท่องเที่ยวมีสัญญาณปรับดีขึ้นเป็นลำดับภายหลัง สถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มคลายความกังวล

ด้านเสถียรภาพในประเทศ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาอาหารสด และพลังงาน ขณะที่เสถียรภาพต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์มั่นคง ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากการส่งกลับกำไร และเงินปันผลของบริษัทต่างชาติ สำหรับดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลหลังจากนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่น ต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้นและกลับมาลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐ โดยรวมดุลการชำระเงินเกินดุล

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

เศรษฐกิจโดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายในประเทศปรับดีขึ้น แต่การส่งออก ยังฟื้นตัวช้า ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นของครัวเรือนและธุรกิจต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งกำลังซื้อ ของครัวเรือนที่ยังสนับสนุนการใช้จ่าย ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากเดือนก่อนตาม การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน อาทิ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าที่ใช้ ในครัวเรือน ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนยังค่อนข้างทรงตัว ในภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนเริ่ม ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน สำหรับการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยเฉพาะ ภาคก่อสร้างในพื้นที่นอกเขตเทศบาล จากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นของภาคธุรกิจ รวมทั้งผู้ประกอบการบางส่วน เริ่มลงทุนหลังจากได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนและใบอนุญาต รง. 4 ซึ่งไม่สามารถอนุมัติได้ในช่วงก่อนหน้า แต่หากเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัว

อุปสงค์จากภูมิภาคเอเชียที่ยังคงชะลอตัว ราคาขายพาราที่ตกต่ำ รวมทั้งปัจจัยชั่วคราวจากการปิดซ่อม บำรุงโรงกลั่นและข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการผลิตของไทยที่ไม่สามารถตอบสนองต่อรสนิยมของตลาดได้มากนัก ส่งผลให้การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 18,700 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หดตัวจากทั้งเดือนก่อนและระยะเดียวกัน ปีก่อน โดยเฉพาะการส่งออกเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม ยางพารา และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ภาคอุตสาหกรรมยังมีสินค้าคงคลังในระดับสูง ผู้ประกอบการจึงพยายามระบายสต็อกและยังไม่เพิ่ม ระดับการผลิต ทำให้การนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางยังอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ในเดือนนี้มีการปิด ซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียม และการลดระดับการผลิตอาหารและเครื่องดื่มหลังจากที่เร่งผลิตไปในช่วง ก่อนหน้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมจึงอยู่ในระดับทรงตัวจากเดือนก่อน ทั้งนี้ การนำเข้าสินค้ามีมูลค่า 17,249 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามการนำเข้าสินค้าทุนเป็นสำคัญ แต่โดยรวมการนำเข้า สินค้ายังอยู่ในระดับต่ำ

ภาคการท่องเที่ยว ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากปลายเดือนก่อน ภายหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียกลับมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภัยพิบัติหลายประเทศยังคงระดับค่าเตือนประชาชนในการเดินทางมาประเทศไทย ส่งผลให้ในเดือนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงต่ำกว่าระดับปกติ และหดตัวร้อยละ 10.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน

รายได้เกษตรกร ทรงตัวจากเดือนก่อน แต่หดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากผลของราคาโดยเฉพาะข้าวและยางพาราที่สต็อกโลกอยู่ในระดับสูง ประกอบกับอุปสงค์จากจีนชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การชะลอการระบายสต็อกข้าวของทางการ ผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดน้อยลง รวมถึงความต้องการปาล์มน้ำมันในตลาดโลกที่มากขึ้น ช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรไม่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวจากรยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกในช่วงก่อนหน้า แต่หากเทียบกับเดือนก่อนผลผลิตสินค้าเกษตรค่อนข้างทรงตัว

ภาครัฐ ใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและรายจ่ายเพื่อการศึกษา อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายงบลงทุนยังทำได้ค่อนข้างช้า สำหรับรายได้นำส่งลดลงเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีฐานการค้าระหว่างประเทศ สอดคล้องกับยอดจำหน่ายยานยนต์และภาวะการค้าต่างประเทศที่ลดลงจากปีก่อน รายจ่ายที่มากกว่ารายได้ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินสด 36 พันล้านบาท

สำหรับเสถียรภาพในประเทศ อัตราการว่างงานโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาอาหารสดและพลังงาน ประกอบกับการส่งผ่านต้นทุนก๊าซหุงต้ม (LPG) ไปยังราคาอาหารสำเร็จรูปชะลอตัวลงหลังจากผู้ประกอบการได้ทยอยปรับขึ้นราคาไปแล้วในช่วงก่อน เสถียรภาพต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์มั่นคง ดุลการค้าเกินดุลต่อเนื่อง แต่ในเดือนนี้การส่งกลับกำไรและเงินปันผลของบริษัทต่างชาติตามฤดูกาลทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล สำหรับดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลหลังจากนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้นและกลับมาลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐ โดยรวมดุลการชำระเงินเกินดุล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 สิงหาคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค

โทร. 0 2283 5647, 0 2283 5648

e-mail: MPGMacroEconomics@bot.or.th